

ไทยคมแกร่ง คว้าอันดับเครดิต A- แนวโน้ม Stable จากทริสเรตติ้ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นนทบุรี, 9 ส.ค. 2560 - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้นำธุรกิจดาวเทียมชั้นนำแห่งเอเชีย ได้รับความเชื่อมั่นจากทริสเรตติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมเดินทางตามแผนครึ่งปีหลัง คือ ขยายตลาดในต่างประเทศ และเพิ่มการใช้งานสัญญาณดาวเทียม ย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมในเวทีโลกต่อไป

การจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากทริสเรตติ้งในปี 2560 ยังคงยืนยันการจัดอันดับของไทยคม ที่ระดับ "A-" โดยอันดับเครดิตดังกล่าว พิจารณาจากความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินและการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ รวมถึงภาระหนี้ของบริษัทซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลางอีกด้วย

นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคมเปิดเผยว่า "บริษัทฯ มีความยินดีและขอขอบคุณทริสเรตติ้ง ที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยังคงจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" ซึ่งถือเป็นอันดับที่บริษัทฯ ได้รับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ถึงแม้ในช่วงเวลานี้ บริษัทฯ ยังมีความท้าทายที่จะต้องดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย แต่ด้วยประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมที่มีมายาวนานกว่า 25 ปี ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การมีสถานะทางการเงินที่โดดเด่น รวมถึงแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผมเชื่อมั่นว่า ไทยคมจะสามารถก้าวผ่านความท้าทาย และเดินทางสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อยืนหยัดเป็นบริษัทดาวเทียมของไทยที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจดาวเทียมของโลกต่อไป"

การประเมินอันดับเครดิต จะพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน สภาพคล่อง รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัท และการจัดแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" เป็นการแสดงถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง

###

เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรรดาศาสตร์และบรรดาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรรดาศาสตร์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีจานรับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรรดาศาสตร์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรรดาศาสตร์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณของสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด "Connectivity for Sustainability" ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และคอมโมเนลิตี้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความรับผิดชอบในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ก็เป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"

MEDIA CONTACT:

PR-013/2560

สำนักสื่อสารองค์กร

สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล

0-2596-5060 Ext. 8493, 0990-045-045

sujitray@thaicom.net

กัณฐมณี มณีภาค

0-2596-5060 Ext. 8407, 08-1346-5252

kanthamaneem@thaicom.net

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนาริเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

www.thaicom.net, www.ipstar.com